



การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าว
ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องบอลรูม เอบี โรงแรมมารวยการ์เด็น

หลักการและเหตุผล

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว ให้กับ สวก. บริหารจัดการทุนสนับสนุนนักวิจัยในเรื่องข้าวทั้งระบบมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผลงานที่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ โดยเกษตรกรได้ทราบถึงพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ ที่เป็นพันธุ์ดี วิธีการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน และวิธีการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพที่ดี ภาคเอกชนและผู้ค้าข้าวได้รับทราบถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของข้าวไทยแต่ละสายพันธุ์ การนำข้าวไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของอาหารเสริมสุขภาพ เวชสำอางและเวชภัณฑ์ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาด การส่งออกข้าวของไทย หน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบวิธีการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ตัวเกษตรกร ผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นมีภาคเอกชนรับเทคโนโลยีไปผลิตเพื่อจำหน่ายทางการค้าแล้ว 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกสำหรับฆ่ามอดข้าว แทนการรมด้วยสารเคมี และการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์ข้าวมีสีเสริมสุขภาพพร้อมดื่ม นอกจากนี้ยังมีผลงานอีก 3 ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ ที่ประเทศเกาหลี 1 รางวัล และที่ประเทศไทยได้หวั่น 2 รางวัล

ผลงานวิจัยที่สำเร็จลงจำเป็นต้องมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ทั้งเกษตรกร นักธุรกิจ โรงสีข้าว พ่อค้า ผู้ส่งออก ผู้บริโภค ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้หรือนำไปต่อยอดงานวิจัยให้กว้างขวางมากขึ้น การแสดงผลงานวิจัยสำหรับปี 2555 และปี 2556 ได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก คอบช. โดย วช. และ สวก. จึงเห็นควรให้มีการจัดงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยของปี 2557 เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบเหมือนเช่นที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้ที่ให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ด้านข้าวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์งานวิจัยและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และพัฒนาด้านข้าวในอนาคต
3. เพื่อให้ได้แนวทางในการศึกษาวิจัยที่ตรงกับความต้องการเพื่อนำมาพัฒนางานวิจัยต่อไป

รูปแบบการสัมมนา

การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัย และการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนและผู้สนใจ จำนวน 400 คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ และสถานที่ติดต่อ

1. กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 405 และ 404
โทรสาร 0-2561-3721 / 0-2940-5495 / 0-2579-0566
E-mail: nrctrpcd@hotmail.com
2. ศูนย์ประสานงานโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเรื่องข้าว
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-7435 ต่อ 1302
โทรสาร 0-2579-9464

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผลงานวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ เรื่องข้าว ปีงบประมาณ 2557 ที่ คอบข. ให้การสนับสนุน
2. ได้แนวทางในการนำผลงานวิจัยด้านข้าวไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ เชิงวิชาการ และเชิงสาธารณะ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาและสถานที่จัดสัมมนา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม เอบี โรงแรมมารวยการ์เด็น